

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

JAS – อาจถึงขั้น ร้องขอชีวิต

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... จริงๆ ประโยคนั้น ไม่ได้หมายถึงแย่นะครับ ในวงการหุ้น บางท่าน

อาจจะไม่เคยได้ยินกระมัง เพราะประโยคแบบนี้ มันดูแล้ว ไม่น่าจะเกิดในเรื่องดีใช้ใหม่ละ แต่เหนือเมฆคุณๆ ว่าเคยมีคนพูดถึงประโยคนี้น้อยๆ ที่ว่า “อาจจะขึ้น จนคุณต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว”... นั่นแปลว่า หุ้น หรือ ตลาด ถ้าเจอการคาดหมายในทางที่ดีมากๆ หรือมากแบบคาดไม่ถึง การขึ้นนั้น อาจจะขึ้นเร็ว ขึ้นแรง หรือจะขึ้นต่อเนื่องอะไรก็ได้ช้ก้อย่าง หรือเรียกว่า ขึ้นแล้วไม่มีแว่วว่าจะลงเมื่อไหร่ นั่นแหละครับ ถึงจะใช้กับ ประโยคที่กล่าวมาได้... เอาจ่างๆ ก็ลองดูหุ้นแบบ JTS นั้นแหละครับ เรียกว่า ขึ้นจนคุณต้องร้องขอชีวิต... แต่ก็ยังมีอีกหลายหุ้นนะครับ ที่ในปีที่ผ่านมา ขึ้นจนคุณต้องร้องขอชีวิต... แต่ถ้าจะเอาไปใช้ในทางกลับกัน ก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับ เรียกว่า อาจจะตรงกับความรู้สึกกันเลย กับหุ้นหลายๆ ตัว ที่มีแว่วจะลง และ อาจจะลงจนคุณต้องร้องขอชีวิตกันจริงๆ ก็ได้... และนั่น ก็ไม่แย่นะครับ อาจจะรวมไปถึง SET Index ด้วยเลย ก็อย่างทีกล่าวไว้ในหลายๆ ครั้งว่า ตอนนี้ มีการแข่งหรือวัดใจกันแค่ 2 ระดับเท่านั้น คือ ถ้าจะดี ๆ เลยนั้น ก็ต้องขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1680 ให้ได้มันคง หรือ ตลอดรอดฝั่งนั่นแหละ การขึ้นในระลอกถัดไป ก็อาจจะ ขึ้นแบบค่าที่กล่าวจั่วหัวมาก็ได้ ส่วนอีกระดับหนึ่งก็คือ 1550 หากต่ำกว่านี้เมื่อไหร่ อันนี้แหละครับ ระวัง การร้องขอชีวิต อาจจะเข้าถึงความรู้สึกจริงๆ ก็เป็นไปได้ เพราะอย่างที่ดู ๆ วั การต่ำกว่า 1550 นั้น ก็จะกลายเป็นว่า ระดับ 1680+/- ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ นั้น จะเป็นปลายคลื่น X เพื่อ ABC อีกชุดก็ได้เหมือนกัน

ดูตามเกม... แล้วตัวนี้ จะเล่นเกมตามตลาดใหม่ แน่นนอนอยู่แล้ว เหนือเมฆไม่เคยคิดว่า

ตลาด หรือ SET Index จะขึ้นจะลงด้วยหุ้น JAS หรือ MONO หรือหุ้นบล็กๆ ตัวไหน ดังนั้น ไม่ต้องยั้งดีตลาด

แนวรับ : ... 4.00-3.80 พื้นที่นี้ เก็บได้ วันแต่หลุด 3.80

เป้าหมาย : ... เอายาว ๆ กัน เคยมอง 6.0 แต่หวัง 6.0-7.0 ได้

Price Chart...(JAS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JAS... จริงๆ กราฟหุ้น JAS ก็เคยเอามา ดูกันในรายการ LIVE ของ TH UTRADE ไปก่อนหน้าแล้ว และแกมวันวาน ยังเข้ารายการของ ทันหุ้นทันแกม ด้วย ก็มีมุมมองไปแล้ว... ซึ่งก็เน้นไปที่ การเรียงตัวของ MA. โดยคร่าวๆ ก็มองว่า ราคาที่ MA. เกิดการเรียงตัวกันนั้น จะอยู่แถวๆ 3.50 นั่นก็แปลว่า เรามองเป้าหมายสูงสุด ได้ที่ 7.00 ไว้ก่อนได้ หรือ จะแบ่งขายแถวๆ 6.0-7.0 แต่ก็ไม่แน่นอนครับ อาจจะเกินกว่านั้นก็ได้ แล้วค่อยไปว่า กันอีกที เพราะโดยนิสัยของหุ้นตัวนี้ เวลาจบเขาจะมา เขาจะมาจริง และมาต่อเนื่อง และอาจจะมาแรงๆ ก็ได้ ถึงได้กล่าวไว้ว่า อาจจะต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว แล้วก็อย่าไปกล้าซื้อตอนข่าวดี ๆ อะไรออกมาละ